



สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Parents and Teachers Association of St. Dominic School

1526 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

1526 Petchburi Road, Makkasan, Rajdhevee, Bangkok 10400

TEL. 0-2652-7477-80 FAX : 0-2652-7777 www.sdparents.net

1 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขกเลิกการจัดงานแก่คุณครูด้วยดวงใจ และต้อนรับสมาชิกใหม่

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพ

ตามที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้มีหนังสือลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 แจ้งให้ทราบ เรื่องการเลื่อนจัดงานแก่คุณครูด้วยดวงใจ และต้อนรับสมาชิกใหม่ ซึ่งได้กำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 15.00 - 21.00 น. อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ความละเอียดแล้วนั้น

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดงานแก่คุณครูด้วยดวงใจ และต้อนรับสมาชิกใหม่ ที่ได้แจ้งเลื่อนการจัดงานออกไปเป็นหลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ได้พิจารณาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการหรือข้อกำหนดที่ทางราชการกำหนดสำหรับสถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนมีประกาศเรื่องการเปิดเรียน แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เข้ามาในโรงเรียน แนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ตามมาตรการรองรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคแนวท่ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 4/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดังที่ผู้ปกครองรับทราบแล้วนั้น

ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและมีความเห็นว่าการจัดงานดังกล่าวคงไม่เหมาะสมที่จะจัดให้มีขึ้น ซึ่งเราทุกคนต่างเข้าใจในบรรยากาศทางสังคมที่เป็นอยู่ขณะนี้ อย่างไรก็ตามเจตนารมณ์ของสมาคมฯ ในการจัดงานแก่คุณครูด้วยดวงใจ และต้อนรับสมาชิกใหม่ที่ได้ริเริ่มให้มีขึ้นเมื่อเกือบสี่สิบปีที่แล้วในชื่องานขอบคุณคุณครูนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุตรหลานของเรามีความกตัญญูรู้คุณต่อคณะผู้ใหญ่อุทิศแรงกายแรงใจให้การอบรมด้านศีลธรรมจรรยา และความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้เด็กนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของเรามีศาสตร์และศิลป์ในการเจริญชีวิต เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ และเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา

ในปีนี้ตามที่เรารายงานกันคืออยู่แล้วถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนได้ และต้องหยุดต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาเกือบสี่เดือนเต็ม แม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงระดับหนึ่ง แต่ก็มีความจำเป็นทางสังคมที่ทำให้มีการรวมคนจำนวนมากไม่ได้ และส่งผลต่อการจัดงาน อย่างไรก็ตามมีได้หมายความว่าเมื่อไม่สามารถจัดงานตามเจตนารมณ์ได้ จะทำให้คุณธรรมของความกตัญญูรู้คุณต้องลดน้อยถอยน้อยลง ใน



สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Parents and Teachers Association of St. Dominic School

1526 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

1526 Petchburi Road, Makkasan, Rajdhevee, Bangkok 10400

TEL: 0-2652-7477-80 FAX : 0-2652-7777 www.sdparents.net

ระหว่างเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคุณครูได้ห่วงใยบุตรหลานของเราที่ว่างเว้นจากการเรียนค่อนข้างนาน แต่ละท่านได้จัดทำ
วิดิทัศน์การสอนเพื่อเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ แน่แน่นอนว่าในการจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ก็มีความลำบากพอสมควรทีเดียวเนื่องจากเป็น
เรื่องใหม่ อาจจะมีคุณครูส่วนหนึ่งที่เป็นคนรุ่นใหม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่อง แต่ก็มีคุณครูหลายคนซึ่งแม้ต้องพบกับ
อุปสรรคในการจัดทำ แต่ด้วยอุดมการณ์ของความเป็นครู ได้วิริยะอุตสาหะจัดทำเพื่อบุตรหลานของเรา นอกจากนี้ก็มีคุณครู
ที่ได้ตระเตรียมสถานที่ในห้องเรียน ในบริเวณโรงเรียน เพื่อรองรับสำหรับ New Normal ที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อเปิดปีการศึกษา
ใหม่ตั้งแต่วันที่

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของบรรดาผู้ปกครองเห็นพ้องต้องกัน
ว่ารายได้จากการจำหน่ายบัตรของนักเรียนปัจจุบันที่จบปีการศึกษา 2562 ซึ่งมาจากการสนับสนุนของแต่ละห้องเรียนนั้น
ขอมอบให้กับคุณครูทุกคน ในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายบัตรให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2563
สมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนใหม่ได้มีส่วนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
อย่างไรก็ตามหากผู้ปกครองนักเรียนใหม่คนใดมีความประสงค์ที่จะขอรับเงินค่าบัตรคืน สามารถติดต่องานการเงินได้ตั้งแต่
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยนำบัตรร่วมงานที่ได้รับในวันมอบตัวไปส่งคืนด้วย เมื่อ
ผ่านพ้นจากช่วงเวลาที่กำหนดนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้ปกครองใหม่ที่ยินดีมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองทุกคน เสริมสร้างขวัญ
กำลังใจให้กับคุณครูของโรงเรียน

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าใจเจตนารมณ์ และมีส่วนร่วมในสวัสดิการสำหรับคุณครู
ทุกคนในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับน้ำใจไมตรี รวมทั้งความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ที่
จะมีขึ้นในโอกาสต่อไป ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านนับถือสรรทหาได้อภิบาลรักษาท่านผู้ปกครองและสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ สวัสดิภาพ สวัสดิภาพ สวัสดิภาพ สวัสดิภาพ สวัสดิภาพ สวัสดิภาพ สวัสดิภาพ สวัสดิภาพ สวัสดิภาพ สวัสดิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศักดิ์ จิยะจันทร์)

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก